

Số: /SNgV-BC

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020,
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021**

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1284/SKHDT-TH ngày 03/8/2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và trên cơ sở nội dung Đề cương hướng dẫn, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

I. Bối cảnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đồng thời là năm chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liên chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ đề năm 2020 là “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh nhằm tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đôn đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai hoạt động đối ngoại tích cực, có hiệu quả.

Công tác đối ngoại được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid-19, một số mặt công tác như công tác xúc tiến vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, ký kết thỏa thuận quốc tế; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác lễ tân ngoại giao; công tác ngoại giao kinh tế và hợp tác quốc tế; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đối ngoại... cũng bị ảnh hưởng.

II. Kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém

1. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Ngoại giao, công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cả

về ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân.

- Công tác lễ tân ngoại giao phục vụ lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với các đoàn khách ngoại giao đến thăm và làm việc tại tỉnh được thực hiện tốt; công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào được chu đáo và hiệu quả; công tác lãnh sự, công tác quản lý và vận động viện trợ PCPNN được đẩy mạnh; công tác bảo hộ ngư dân và tàu thuyền của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, cứu hộ được thực hiện kịp thời.

- Các sự kiện đối ngoại; hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh Quảng Ngãi chủ trì được tổ chức chu đáo, trọng thị, mang lại kết quả thiết thực; công tác hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả, bám sát vào các chương trình, kế hoạch công tác được giao.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Việc xây dựng các tài liệu quảng bá, tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong lĩnh vực du lịch chưa nhiều; công tác ngoại giao văn hóa còn hạn chế.

- Do tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên số lượng các đoàn đến tỉnh còn hạn chế, chưa tranh thủ phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, đưa tin về các sự kiện, lễ kỷ niệm... nhằm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đoàn ra hàng năm của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch đoàn ra chưa chặt chẽ, chưa nêu được đối tác dự kiến làm việc ở nước ngoài, chưa xác định được nước đến thăm, làm việc phù hợp với nhu cầu công tác của cơ quan đơn vị, địa phương.

- Một số cơ quan, đơn vị và địa phương khi đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài không thông báo hoặc thông báo chưa kịp thời và không đầy đủ thông tin về các đoàn khách cho cơ quan đầu mối về công tác đối ngoại, gây khó khăn cho công tác quản lý đoàn vào và quản lý người nước ngoài hoạt động tại địa phương, ảnh hưởng tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại tại các địa phương trong tỉnh còn thiếu, đồng thời công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ở địa phương còn hạn chế do thiếu kinh phí, dẫn đến hoạt động đối ngoại tại địa phương chưa được nâng cao và chưa đi vào chiều sâu.

- Đa số các dự án viện trợ có quy mô nhỏ và vừa; khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng mô hình còn hạn chế do thiếu kinh phí.

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

I. Bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, kỳ họp thứ 18 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó

lượng, tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó, có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 và đề tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, phấn đấu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

II. Mục tiêu:

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

III. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu

1. Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh

- Chủ động, tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực với nước ngoài, trong đó trọng tâm là hợp tác phát triển kinh tế; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi FDI, ODA và viện trợ PCPNN vào tỉnh; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Hợp tác Quốc tế tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn phổ biến thông tin, kiến thức hội nhập quốc tế cho đối tượng là CBCCVC trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động viện trợ PCPNN cho cán bộ hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh và cho CBCCVC đầu mối công tác đối ngoại.

- Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị truyền thống với các địa phương của Lào; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan ngoại giao, địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác khác dựa trên những nét tương đồng về văn hóa, khả năng hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục - đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, làm việc với các cơ quan, tổ chức, đối tác cầu nối xúc tiến việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh với thành phố Aberdeen, Scotland và một địa phương của Nhật Bản; tiếp tục triển khai các nội dung trong Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, kịp thời công tác biên giới, lãnh thổ; bảo hộ ngư dân và tàu thuyền

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 88/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 của Bộ Quốc phòng về Quy chế tổ chức, quản lý và phối hợp công tác đối ngoại quân sự; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, biển - đảo, lãnh hải; xử lý các vụ việc liên quan đến tàu thuyền - ngư dân của tỉnh đánh bắt xa bờ bị nước ngoài bắt giữ; củng cố tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo của tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng về công tác biên giới, biển - đảo cho cán bộ, công chức liên quan trong tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để kịp thời có biện pháp can thiệp, đấu tranh, bảo hộ ngư dân - tàu thuyền của tỉnh bị phía nước ngoài bắt giữ, gây thiệt hại khi hành nghề trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân về hành nghề kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển - đảo, không xâm phạm vùng biển các nước để khai thác thủy sản; chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về Biển Đông - Hải Đảo và bảo hộ ngư dân, tàu thuyền.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, văn hóa đối ngoại

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại thông qua các kênh đoàn ra, đoàn vào; hội nghị, hội thảo quốc tế; báo chí nước ngoài; các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, khả năng hợp tác, các di tích văn hóa lịch sử của tỉnh ra các nước nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới.

- Tăng cường quản lý các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại, tập trung đưa thông tin giới thiệu về tỉnh ra bên ngoài, nhất là về các vấn đề bảo vệ chủ quyền, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch; hướng dẫn và quản lý tốt hoạt động báo chí của các đoàn phóng viên báo chí và hãng truyền hình thông tấn nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; các hoạt động về thông tin văn hóa - tuyên truyền đối ngoại, hợp tác nghiên cứu và giao lưu văn hóa xã hội; phối hợp quản lý việc tạm nhập, tái xuất các ấn phẩm, văn hóa phẩm của các cá nhân, tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường quan hệ với các tổ chức nhân dân các nước, các địa phương, các tổ chức PCPNN nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh tổ chức các hoạt động dành cho kiều bào trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, con người; giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh để vận động, kêu gọi, hỗ trợ kiều bào hợp tác, đầu tư tại quê hương.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác lễ tân đối ngoại; công tác lãnh sự; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế và triển khai thực hiện hiệu quả công tác thanh tra ngoại giao.

Trên đây là báo cáo tổng quát tình hình thực hiện công tác đối ngoại năm 2020 và dự kiến kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021; Sở Ngoại vụ kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thống kê;
- SNgV: PGĐ, VP;
- Lưu: VT, TH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Thành